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การประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

สมัยสามญั  สมัยที่  2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 
วันที่ 5  สิงหาคม  2565   เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  (ห้อง ๓/๓)  
----------------------------- 

ผูม้าประชุม 

1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
4 นายไพโรจน ์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
6 นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8 นายเอกกร ดํารงโภวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9 นางสาวทศมาส หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

10 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
11 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
12 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
13 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
14 นายธน ู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
16 นายจตุพร เอกวัฒน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
17 นายกรณ์พงษ ์ เจริญฐิติวงศธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
18 นายสมยศ นะลําเลียง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
19 นางสาวภัทราวดี นิโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
20 นายมงคล สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
21 นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 

    

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายพรสวัสด์ิ  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล   (ลา) 
2 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
3 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
4 นายกิตติศักดิ์ ล้ิมจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 

                                                           /ผู้เข้าร่วม...  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
3 นายวิโรจน ์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
4 นายวรวุฒ ิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
5 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
6 พล.ต.ต.อรุณ แตงนารา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
7 นางสาวณิชณันทน์ ฤทธิคง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
8 นายสมิต เสริมนิภารัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
9 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาล 
10 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 
11 นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
12 นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาล 
13 นางทัศนียา เด่ียวไพบูลย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
14 นางสาวเบญจมาส ชะโนภาส ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
15 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน ์ ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
16 นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
17 นายสุธีร์ สุขฟอง ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
18 นางสาวสุชาดา จักรผัน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
19 นายธนวัฒน ์ ภู่นารถ ผู้อํานวยการสํานักการประปา 
20 นางกรกนก โพธิ์อ่อน แทน ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ 
21 นายประเดิม  ศรีสมบูรณ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
22 นางสมบัติ วรวิเวทย์ ผู้อํานวยการส่วนพัฒนารายได้ 
23 นายเศรษฐกานต์ เช้ือวีระชน ผู้อํานวยการส่วนช่างสุขาภิบาล 
24 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
25 นางวัชรีพร อาวะจินดา ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจประปา 
26 นางสาวกนกพร คงสวัสด์ิ ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
27 นายสุพัฒน ์ ทองจันทร์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา 
28 นายภานุวัฒน ์ พูลเพิ่ม ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
29 นางภารดี ร่มจําปา ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
30 นางสาวพรทิพย์ ทรัพย์ละออ แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
31 นายสุนทร   ทวีการไถ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
32 นายจิรวัฒน์   วัฒนาอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 

                                                                     /33นางสาวนฤมล... 
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33 นางสาวนฤมล  บุญแครง แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
34 นายสุทธิวัชร์   ทับเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
35 นายอัคคณัฐ  ทศศะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
36 นางสาวณัฐพร  สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 8 
37 นายเกียรต ิ จันทนา ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาล 

38 นางยุพด ี บัวทอง แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1 
39 นางเอื้อการย ์ อัมพนันท์ แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 3 
40 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล 
41 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล 
42 นางนุชนารถ แก้วสุกัลยา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
43 นางรุ่งรว ี สถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กองยุทธศาสตร์ 
44 นางสาวกนกวรรณ อุพัฒน ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์ 
45 นางกันต์กนิษฐ์ คณากรศิโรฒม์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 
46 นายฐิติพันธ์ แม้นพยัคฆ์ หัวหน้างานรักษาความสงบ 
47 นายมนัส พุ่มเพ็ชร หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
48 นายธนันธร พันธ์รอด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
49 นางธัญพร รักภูธร หัวหน้างานกิจการพาณิชย์ 
50 ส.ท.ยุทธศักด์ิ สงฆ์รักษา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล 
51 นางพจมาลย์ องค์กุล เจ้าพนักงานธุรการ กองยุทธศาสตร์ฯ 
52 นางสาวพิมพ์วิไล สุพรรณ ์ นักวิชาการคลังชํานาญการ 
53 นางสุกัญชณาพร อินผิว ประธานชุมชน วิมานลอย 
54 นายกณต ทาทิพย์ ประธานชุมชน พระบางมงคล 
55 นางกัณฐา วิเชียรราช ประธานชุมชน เจ้าพ่อเศรษฐี 
56 นางอุไร สรรพกิจ แทน ประธานชุมชน เขาช่องลม 

 
เร่ิมประชุม เวลา  10.00  น. 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา     
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท้ัง 3 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีและ 
 ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 

  วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

  บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ             
ท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบ       
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

             /นายสมศักดิ์… 
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นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์ เรียนท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภา    
ประธานสภาเทศบาล คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ส่ือมวลชน ผู้แทนชุมชน  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว    

ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65   

 ก่อนท่ีเราจะดําเนินการประชุมขอให้ทุกท่านยืนขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านอดีต นายกเทศมนตรี  
  ดร.ถาวร  นิโรจน์  ขอเชิญครับ 
  ขอขอบคุณท่านพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ท่ีให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ 

ระเบียบวาระที่  1     เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

- เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

นายสมศกัด์ิ  อรุณสุรัตน์  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1   ประจําปี  พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล 2565 วันท่ี  26 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกอบด้วย 
1. นายไพโรจน์   อิทธิชัยเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 
2. นางสุภาพร  แตงนารา    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
3. นางสาวภัทราวดี นิโรจน์   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 
4. นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 
5. นางสาวทศมาส  หวังสุข   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 

คณะกรรมการฯ  ได้ประชุมเม่ือวันท่ี  27 กรกฎาคม 2565  ระหว่างเวลา 08.30  ถึงเวลา 
09.30 น. เพื่อพิจารณาเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 109 วรรค
สอง มีมติแต่งต้ังให้ 

 1. นายไพโรจน์   อิทธิชัยเจริญ เป็น  ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพร  แตงนารา    เป็น  เลขานุการ 

นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์  มีท่านใด มีเรื่องอื่นใดหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    ขอเพิ่มญัตติด่วนเสนอต่อท่ีประชุมสภา จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้   
    - เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565        

เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่(สํานักการศึกษา) เป็นวาระท่ี 9 และเรื่องอื่น  ๆขอให้เป็นระเบียบวาระถัดไป  
นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์   นายกเทศมนตรี ขอเพิ่มญัตติด่วนเสนอต่อท่ีประชุมสภา จํานวน 1 เรื่อง  เป็นระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล  วาระท่ี 9 และเรื่องอื่นๆ ขอให้เป็นระเบียบวาระถัดไป  
 
 
              /ระเบียบวาระ… 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
             ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  
นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์  รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้ทุกท่าน ตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําประการใด  
  โปรดเสนอต่อท่ีประชุม      
                                          ไม่มี 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกท่านใด 

 รับรองรายงานการประชุม   โปรดยกมือขึ้น     
ยกมือ 18 เสียง  

 งดออกเสียง  - เสียง 

             เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่  26  กรกฎาคม  2565 

  ด้วยคะแนน  18 เสียง   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
       2566 วาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) 

นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์  เราจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566    
ประธานสภาเทศบาล       วาระท่ี 2  (ข้ันแปรญัตติ)  ก่อนนะครับ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ รายงานผลการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  และรายงานผลการรับคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  ขอเชิญครับ 

นางสุภาพร แตงนารา กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ดิฉัน  นางสุภาพร แตงนารา  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 3 ขอรายงานผลการพิจารณา     

ร่างเทศบัญญัติฯ  และรายงานผลการรับคําขอแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 
  2565 เมื่อวันท่ี  26 กรกฎาคม  2565  ได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2566  วาระท่ี  1  หลังจากสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ    
ในวาระท่ี 1 ไปแล้วนั้น และท่ีประชุมกําหนดให้สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จํานวน      
5 วัน  ต้ังแต่วันท่ี  27 - 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยคณะกรรมการ
แปรญัตติได้มารอรับคําขอแปรญัตติ  ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  ช้ัน 3 ตามกําหนดวัน
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมายื่นขอคําแปรญัตติ 

                                  เมื่อครบกําหนดระยะเวลา  ให้สมาชิกยื่นคําขอแปรญัตติแล้ว ในวันท่ี   1 สิงหาคม 2565
ระหว่างเวลา 16.30 น. ถึงเวลา 17.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเชิญคณะผู้บริหารงานเทศบาลตลอดจน
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําร่างเทศบัญญัติ จนเป็นท่ีเข้าใจ และ         
เห็นว่าได้จัดทําถูกต้องตามระเบียบแล้ว โดยไม่มีการแปรญัตติและการแก้ไขใดๆ คณะกรรมการฯ                
จึงมีมติ ให้คงไว้ตามร่างเดิม  

             /จึงขอเสนอ… 



๖ 
 

           จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           
เพื่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้พิจารณาต่อไป 

นายสมศักด์ิ  อรุณสุรัตน์ คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี   
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณ  พ.ศ. 2566  หลังจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์รับหลักการ  ในวาระท่ี  1 ไปแล้ว   

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้มารอรับคําแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี       
27 - 31 กรกฎาคม 2565  ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติหรือแก้ไขใดๆ ให้คงไว้ 
ตามร่างเดิมทุกประการ  ซึ่งได้ส่งรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้ สภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ และคณะผู้บริหารเทศบาลทราบแล้ว 

เมื่อไม่มีการยื่นคําแปรญัตติ  ดังนั้น  ในวาระท่ี  2 ถือว่าท่ีประชุมสภาเทศบาล ให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ต่อไปเป็นการพิจารณา  ในวาระท่ี 3 ไม่มีการอภิปรายให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลลงมติว่าจะให ้
 ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ 

ผมขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
                                งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

  โปรดยกมือขึ้น  
ยกมือ 18 เสียง  
งดออกเสียง  - เสียง 

เป็นอันว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566  

ด้วยคะแนน  18 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2565 (ส านักการประปา) 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอและมีความจําเป็นต้องซ่อมแซมครุภัณฑ์  เพื่อรองรับการให้บริการ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 รายละเอียด ดังนี้  

  โอนลด 
  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
  งบดําเนินการ 
  หมวดค่าวัสดุ   
  - ค่าวัสดุอื่นๆ                เป็นเงิน  300,000   บาท 
  รวมโอนลด              เป็นเงิน  300,000  บาท  
 
                           /โอนเพิ่ม... 



๗ 
 

  โอนเพิ่ม 
  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  - ค่าบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์    เป็นเงิน 300,000 บาท  
  รวมโอนเพิ่ม      เป็นเงิน  300,000   บาท 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด            
ท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมั ติ             
ของสภาท้องถิ่น  

  จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาต่อไป 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักการประปา)   
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ 18 เสียง  
                                  งดออกเสียง  - เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 (ส านักการประปา) 

  ด้วยคะแนน 18 เสียง  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่  5     เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักช่าง) 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณี

ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักช่าง ตามรายการดังนี้  
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

            แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
            - ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
            1. รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์  
               สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย) จํานวน 1 คัน งบประมาณ  950,000 บาท 
 
 
 
                   /แผนงาน... 



๘ 
 

           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 

            2. รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จํานวน 1 คัน  งบประมาณ          12,500,000 บาท 
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            13,450,000 บาท 

           เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามแผนงาน อีกท้ังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕65 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยให้มาดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ซึ่งการอนุมัติเป็นอํานาจของสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4)      
พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59  

            จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาต่อไป 
นางสุภาพร แตงนารา กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 เราจะซื้อรถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า จําได้ว่าสภาเทศบาลได้ยื่นญัตติอนุมัติซื้อไปแล้ว      

อยากทราบว่ารถคันเดิมท่ีมีน้ําฉีดพ่นด้านข้างของเรายังใช้งานได้ดีหรือไม่ หรือเราต้องใช้คันนี้มาทดแทน
รถคันเดิมท่ีมีอยู่ 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    สําหรับรถกวาดขยะหรือรถดูดฝุ่นท่ีเราใช้อยู่เป็นรถดีเซลสามารถพ่นน้ําได้ แต่รถคันนี้มีอายุ

การใช้งาน 30 ปีแล้ว ขณะนี้เราได้ซื้อรถพลังงานไฟฟ้าเพื่อท่ีจะใช้ในอุทยานสวรรค์ และบริเวณใกล้ๆ   
คิดว่าจะดีซึ่งไม่มีมลพิษในการดูดฝุ่นในอุทยานฯ ในส่วนนี้ เป็นตัวใหม่เรื่องพลังงานไฟฟ้า แต่ปัญหา คือ
เวลาเราประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว มีบางบริษัทจะมีข้อวิ จารณ์ เราจะต้องตอบข้อวิจารณ์เขาให้ได้      
ในส่วนนี้ คาดว่าจะประกาศต่อเนื่องภายในเดือนนี้ ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลเราได้ต้ังงบประมาณไว้       
ในปี 2566 ต้ังไว้ จํานวน 1 คัน จะเป็นรถใหญ่ซึ่งจะวิ่งบนท้องถนนได้เร็วกว่า ในส่วนนี้  

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (สํานักช่าง)  

  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ 18 เสียง  
                                  งดออกเสียง   - เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักช่าง) 

   ด้วยคะแนน 18  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

 

 

                      /ระเบียบวาระ...
  



๙ 
 

ระเบียบวาระที่  6     เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2565 เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักช่าง) 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล           

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการเบิกจ่าย จึงนํางบประมาณดังกล่าวมาโอนเพิ่มในโครงการท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการนครสวรรค์ถนนน่ามอง ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

    โอนลด   
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  
    หมวดค่าวัสดุ 
    1. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณต้ังไว้    100,000 บาท 
         โอนลด        10,000  บาท 
                                                 รวมโอนลด 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น      10,000 บาท 
   โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
    ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    1. ป้ายโครงการถนนน่ามอง พร้อมติดต้ัง จํานวน 2 ป้าย โอนเพิ่ม       10,000 บาท 
                   รวมโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  1 รายการ       เป็นเงิน      10,000 บาท 

                ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด          
ต่อราชการ และประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 ความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน    
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่        
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ต่อไป 

            จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาต่อไป 
นางสุภาพร แตงนารา กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ถนนน่ามองตรงนี้ ต้ังแต่แยกบิ๊กซี ถึง ตลาดศรีนคร ท่ีจะทําเป็นทางม้าลายในจุดท่ีเป็น

โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนเยอะมากโครงการนี้เราจะทําภายในระยะเวลาไหน  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    น่าจะในเดือนนี้ ขณะนี้ดําเนินการตีเส้นสีตรงส่วนใดจางเราจะดําเนินการ เรื่องการตีเส้นทาง

ม้าลายต่างๆขณะนี้เราซื้อเครื่องตีเส้นแล้วซื้อสีมาดําเนินการเองได้ท้ังหมด ในส่วนนี้ พยายามดําเนินการ    
ในเดือน สิงหาคม นี้ 

 
 
                       /นายสมศักดิ์… 



๑๐ 
 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักช่าง)  
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ 19 เสียง  
                                  งดออกเสียง  -  เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 เพื่อน าไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักช่าง) 

    ด้วยคะแนน 19 เสียง  เป็นเอกฉันท์      

ระเบียบวาระที่  7     เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ส านักช่าง) 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้คัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และในการนี้เทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้รับการคัดเลือก พร้อมได้รางวัลท่ี 1 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ประเภทท่ัวไป ซึ่งได้รับรางวัล 

  เป็นเงินจํานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยขณะนี้ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกเทศมนตรี ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. ผ่านระบบ GFMIS แล้ว นั้น 

   ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณ หมวดเงินอุ ดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกท้ังเป็นการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว บริเวณคลองญวนชวนรักษ์ ให้เป็นแลนด์มาร์กสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ ของนักท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน เทศบาลนครนครสวรรค์ได้นําเงินรางวัลดังกล่าวมาดําเนินโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คลองญวนชวนรักษ์ จํานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ดําเนินการปรับรูปแบบโครงการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีการจัดทําแบบรูปรายการ          
งานก่อสร้างท่ีใช้ในการจัดทําประมาณการราคากลาง จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2564 ซึ่งการอนุมัติเป็นอํานาจของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59             

   จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาต่อไป 
   ในปีนี้เราได้ส่งประกวดในเรื่องการบริหารจัดการท่ีดี ในเรื่องซุปเปอร์โหนด เป็นเครือข่าย

กล้องและเครือข่ายไวไฟ และเครือข่ายท้ังหมดท่ีเรามีโหนดอยู่ประมาณ โหนดใหญ่ 12 โหนด ,      
โหนดเล็ก 36 โหนด เราเช่ือมในส่วนนี้  จะอธิบายให้ท่านสมาชิกฟังอีกครั้ง  ซึ่งผมได้พรีเซ็นต์            
ให้คณะกรรมการไปเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 บางท่านอาจสงสัยว่าโหนดคืออะไร เป็นการบริหาร
จัดการ เช่น กล้อง CCTV ท้ังหมด 567 ตัว ภายในเขตเทศบาล เราจะมีโหนดแต่ละโหนดคุมไว้ทั้งหมด 

 
                          /เครือข่าย… 



๑๑ 
 

เครือข่ายต่างๆท้ังหมดท่ีเราสามารถเช่ือมโยงด้วยกันภายในเขตเทศบาล และของตํารวจต่างๆ ซึ่งจะเชิญ
สมาชิกมาอธิบายให้ท่านได้รับทราบ ขณะนี้เราส่งประกวดให้ในการบริหารจัดการท่ีดี ประเภทโดดเด่น 
คาดวังว่าในปีนี้จะได้รับรางวัล ครับ 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (สํานักช่าง) 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ 19 เสียง  
                                  งดออกเสียง  - เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ส านักช่าง) 

    ด้วยคะแนน  19  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  8     เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2564 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักช่าง) 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕64  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ของสํานักช่าง โดยให้ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามรายการดังนี้ 

   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณี 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

               - ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  
          1. ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางเดินในร่องน้ําเกาะญวน 
           งบประมาณ    500,000  บาท 
    - ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
    2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนซอยแยกถนนอัมรินทร์วิถีข้าง

บ้านเลขท่ี 377/95      งบประมาณ    770,000  บาท 
   3. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182  
                     (นครสวรรค์บ้านแก่ง) ข้างบ้านเลขท่ี 48/12   งบประมาณ    650,000  บาท 
    4. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยแยกจากถนนสวรรค์วิถี 64 (สายท่าทอง)  
                    ข้างบ้านเลขท่ี 106/42      งบประมาณ    624,000  บาท 
 
               /5. ก่อสร้าง… 
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    5. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสาธารณะภายในชุมชนเขาโกรกพม่าข้างบ้านเลขท่ี 919/100 
           งบประมาณ    160,000  บาท 
    6. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนอรรถกวีจากทางแยกไปรษณีย์ถึงถนนต้นเจ้าพระยา 
           งบประมาณ    795,000  บาท 
    7. ก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยสวรรค์วิถี 10   

         งบประมาณ    940,000  บาท 
   8. ก่อสร้างผิวจราจร คสล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเช่ือมระหว่างซอยเทียนตู๋  กับซอย        

สวรรค์วิถี 32       งบประมาณ 1,390,000  บาท 
                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           5,829,000  บาท 

   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน 

      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      - ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
    1. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสุขสวัสด์ิศูนย์ท่ารถหน้าบ้านเลขท่ี 607/53  
         ถึงหน้าบ้านเลขท่ี 605/461     งบประมาณ    177,000  บาท 
    2. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยแยกถนนอรรถกวี 8 ข้างศาลกรมหลวงชุมพร 
           งบประมาณ 2,286,000  บาท 
    3. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนภายในหมู่บ้านธารบัวสวรรค์ (ถนนมหาเทพ) 
           งบประมาณ 1,140,000  บาท 
    4. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในชุมชนวัดเขาต้ังแต่ทางขึ้นโบสถ์เทวดาสร้าง 
         ถึงสามแยกเข้าชุมชนวัดเขา (หน้าเมรุ)    งบประมาณ    590,000  บาท 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           4,193,000 บาท 

                เนื่องจากโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างและบางโครงการอยู่ระหว่างปรับรูปแบบโครงการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นท่ีการจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างท่ีใช้ในการจัดทําประมาณการราคากลาง จึงเป็นผลให้      
ไม่สามารถดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉะนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณ 

  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน อีกท้ังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล จึงขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยให้มาดําเนินการเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งการอนุมัติเป็นอํานาจของสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59    

   จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาต่อไป 
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (สํานักช่าง) 

 
                        /โปรดยกมือ… 
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  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ 19 เสียง  
                                  งดออกเสียง   - เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส านักช่าง) 

    ด้วยคะแนน 19 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  9   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) 

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโครงการปรับปรุง  
ระบบส่งน้ําประปา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์  เพื่อเสริมแรงดันน้ําระบบประปาในโรงเรียนกีฬา   
เทศบาลนครนครสวรรค์ให้มีน้ําใช้ท่ีเพียงพอ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
เรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้   

   โอนลด 
    แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
    หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
    - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน      10,000   บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จํานวน     300,000   บาท 

    แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
    - โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   จํานวน       50,000   บาท 
    - โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ   จํานวน       60,000   บาท 
    - โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ จํานวน      10,000 บาท 
    - โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับเด็กนอกระบบ จํานวน       20,000   บาท 

                               รวมโอนลด     450,000   บาท 

   โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ   
   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
 
                        /- โครงการ… 
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    - โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําประปาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร   จํานวน    450,000 บาท 
      นครสวรรค์ 
               รวมโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่       450,000 บาท 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาต่อไป 
นายสมยศ นะล าเลียง กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  ในส่วนของค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ

รายจ่ายอื่นๆ เช่น โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ 
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ  โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
สําหรับเด็กนอกระบบ ไม่ทราบว่าในส่วนนี้ยังมีการอบรมอยู่หรือไม่ หรือว่าไม่มีการอบบรมแล้ว     
เพราะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสร้างเสริมการศึกษาในเทศบาลเรา 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี    โครงการนี้เราต้ังไว้แต่มีสถานการณ์โควิด เราจึงไม่ได้ทําคิดว่างบประมาณนี้คงทําไม่ทันแล้ว 

จึงนําไปทําอย่างอื่นแทน ปรับปรุงเรื่องของประปาแทน  

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา) 
  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ 19 เสียง  
                                  งดออกเสียง   - เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษา) 

    ด้วยคะแนน 19 เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  10   เรื่อง   อื่นๆ (ถ้ามี)  
นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล       
นายธนู  ชีวินโชติมา กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 เรื่องภายในอุทยานสวรรค์ ปัจจุบันมีคนมาใช้บริการจํานวนมากเทศบาลได้รับรางวัล      

หลายอย่าง เกี่ยวกับเรื่องสะพานแขวนเราก่อสร้างเมื่อ เดือน พ.ค. 36 สมัยท่านนายก ถาวร นิโรจน์ 
ต่อมาได้มีการบํารุงซ่อมแซมเมื่อปี 2554 และมาถึงปัจจุบันได้มีการซ่อมแซมบ้าง แต่ผมอ ยากจะ
นําเสนอว่า ต้ังแต่ ปี 2554 ถึงปัจจุบัน อยากจะให้ท่านนายกได้จัดงบประมาณสํารวจซ่อมแซมบํารุง
ขนาดใหญ่  เนื่องจากนานแล้วไม่อยากให้เกิดส่ิงท่ีไม่ดีเกิดขึ้น ขอฝากท่านนายก และเรื่องได้รับรางวัล 

 
                  /อยากให…้ 



๑๕ 
 

   อยากให้เทศบาลเราทําเอกสาร ทําหนังสือ เรื่องการได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเราได้ภูมิใจ และ
ขอขอบคุณท่านนายก ปัจจุบันสมาชิกมีปัญหาต่างๆทุกประเภท แจ้งท่านนายก ไม่นาน  แจ้งตอบกลับ
อย่างรวดเร็ว และดําเนินการรวดเร็ว นี้คือส่ิงท่ีสมาชิกได้รับการตอบรับจากท่านนายก ทําให้บรรเทา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   เห็นด้วยเรื่องสะพานแขวน ได้ไปเดินสํารวจแล้วเห็นว่าบางส่ิงบางอย่างชํารุด เด๋ียวจะให้ช่าง

ไปสํารวจว่าอาจจะต้องทําใหม่แบบอื่น ให้ช่างไปสํารวจออกแบบใหม่ว่าจะใช้แบบไหนในอุทยานสวรรค์ 
คงจะต้องสร้างใหม่ในอนาคต และเรื่องท่ีได้รับรางวัล พยายามประชาสัมพันธ์ ในส่วนนี้ พอส้ินปีเราจะ
ทําหนังสือหนึ่งเล่มสําหรับปีท่ีผ่านมาเราได้ทําอะไรไปแล้ว จะรวบรวมแต่ละปี ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ 
แต่ขณะนี้ท่ีเราภาคภูมิใจท่ีได้รับคือรางวัล ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เราได้ 96.36 คะแนน น้อยกว่าปี ท่ีแล้วแต่ยัง ได้ อันดับท่ี 1 จาก 30       
เทศบาลนคร ท่ัวประเทศ เป็นการสํารวจของประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินเราด้วย ข้าราชการ  
ร่วมประเมิน และเอกสารท่ีเราต้องส่งไปให้ตรวจประเมินต่างๆ ท่ีเราได้รับรางวัลประเมิน เทศบาล    
เมืองตาคลี และองค์การบริหารส่วนตําบลนครสวรรค์ออก ได้รับรางวัล อันดับท่ี 1 ของประเทศ       
ด้วยเช่นกัน จังหวัดนครสวรรค์อันดับ 1 ของประเทศ ในเรื่องความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นส่ิงท่ีเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ และเรื่องร้องเรียนในส่วนผมเองจะตอบ           
ข้อร้องเรียนในไลน์ของสมาชิก ไลน์ของชุมชน 71 ชุมชน จะมีไลน์กลุ่มท้ังหมดและในเฟสบุ๊ค ส่วนมาก
ในกลุ่มสถานการณ์น้ํา ผมตอบท้ังหมดในส่วนท่ีเราเปิดใหม่คือ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ในส่วนนี้มีเยอะ           
มีมากกว่า 10 เรื่องต่อวัน ท่ีร้องเรียนมาท่ีแฟลตฟอร์มนี้ อยากให้สมาชิกได้เข้าไปใช้แฟลตฟอร์มนี้ ตรงนี้
เก็บข้อมูลด้วยถ้าแจ้งมา จะมีแอดมินของแต่ละสํานัก/กอง คอยตรวจสอบ นายกจะเป็นคนตามเรื่องว่า
ได้ดําเนินการหรือไม่อย่างไร เมื่อเสร็จแล้วจะต้องถ่ายรูปและส่งกลับให้เขาด้วย สามารถคุยกันทางไลน์
ว่าต้องการให้เราแก้ปัญหาอย่างไรเป็นช่องทางท่ีดีและรวดเร็ว  

นายสมยศ นะล าเลียง  กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ภูมิใจแทนประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ท่านนายกมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินโครงการ และ  

สามารถท่ีจะขับเคล่ือนระบบดิจิทัล มาปรับใช้ในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี อีกเรื่องท่ีผมเคยเสนอไป 
และอยากจะทบทวนอีกครั้ง e-Meeting คือเรื่องการประชุมสภาเทศบาลเราอยากให้ท่านนายก
พิจารณาอีกครั้งว่าเราจะเริ่มใช้เอกสารทางดิจิทัล มาประกอบการประชุม จะเริ่มจากบางส่วนก่อนก็ได้ 
บางท่านท่ียังไม่พร้อมอาจจะเป็นอนาล็อคแทน แต่น้องๆรุ่นใหม่ท่ีมีไอแพด หรืออุปกรณ์อยู่แล้ว ผมคิดว่า
น่าจะมีความพร้อม โดยท่ีเทศบาลยังไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ให้กับสมาชิก เพียงแต่ว่าเริ่มปรับเอกสาร
บางส่วน เป็นดิจิทัลมากขึ้น เป็นไฟล์โหลดขึ้นระบบและสามารถท่ีจะให้สมาชิกดูได้ หากสามารถท่ีจะทํา
ได้ก็จะสามารถนําเอกสารมาดูท่ีไหนเมื่อไรก็ได้ จะอํานวยความสะดวกและทําให้เทศบาลเรา ประหยัด
อย่างยิ่งในอนาคต เช่น งบประมาณจะต้องใช้กระดาษจํานวนมาก ท่ีจะต้องให้กับทุกคนเราสามารถ      
ท่ีจะค่อยๆลด ทําให้ระบบการจัดเก็บของเทศบาลเป็นระบบมากขึ้น และลดภาระการจัดเก็บของ
เจ้าหน้าท่ีกับส่วนอื่นๆด้วย  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   ตอนนี้ถ้าท่านสมาชิกไม่อยู่หรืออย่างไร ระบบ e-Meeting เราทําได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เรื่องท่ี  

เราเป็นห่วง เรื่องการโหวตอะไรต่างๆ ยังไม่มีข้อกฎหมายตรงนี้อยู่ ผมคิดว่าน่าจะออกมาเร็วๆนี้ท่ีจังหวัด  
 
                   /หารือกับ… 



๑๖ 
 

           หารือกับผมว่าอนาคตเทศบาลเราจะต้องมี เช่นท่ีเราทําแล้ว คือการจ่ายค่าน้ําประปา ในส้ินเดือน
กันยายน ทุกอย่างจะพร้อมท้ังหมด จ่ายค่าน้ําประปาผ่านธนาคารได้ท้ังหมด หรือเรื่องท่ีเรากําลังทํา   
เรื่องภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ขณะนี้จ่ายได้แต่ต้องให้สมบูรณ์กว่านี้ แต่ระบบกฏหมายท่ีจะออกมา
เร็วๆนี้ ท่ีจะมารองรับในอนาคตการท่ีจะทําเรื่องของบัตรต่างๆ อาจจะเป็นระบบท่ีสามารถทําได้ในระบบ
อิเล็คทรอนิค เรื่องท่ีเรากําลังทําอยู่ในปีหน้าคือการขอใบอนุญาตก่อสร้าง การขอใบอนุญาตประกอบการ
ของร้านอาหารต่างๆ ตรงนี้จะต้องมีในอนาคต แต่สําหรับตรงนี้ เราต้องศึกษาเรื่องการยกมือ            
การประชุมด้วย ในห้องประชุมคือเข้ามาได้หมด แต่สําหรับ e-Meeting ได้แต่การยกมือต่างๆ เด๋ียวเรา
จะต้องศึกษา ซึ่งจะต้องตามทันสมัยในส่วนนี้คงจะต้องมีข้อกฏหมายต่างๆมารองรับ 

นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ต้องขอแสดงความดีใจกับ โรงเรียนวัดพรหมจริยาวาส ท่ีได้พื้นท่ีเพิ่มจากกรมป่าไม้          

อยากสอบถามท่านนายกว่าพื้นท่ีได้รับจํานวนเท่าไร และเตรียมในการใช้พื้นท่ีอย่างไร  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   สําหรับโรงเรียน ท.3 ท่ีเราได้เจรจากับทางป่าไม้ เขาจะให้เราประมาณ 1.3 ไร่ แต่มีข้อแม้  

คือ เราต้องไปสร้างอาคาร 2 ช้ัน ให้เขาประมาณ 20 ห้อง งบประมาณท่ีเราออกแบบไว้ประมาณ         
5 ล้านบาท เพื่อแลกกับพื้นท่ีตรงนี้และคนท่ีอยู่ในท่ีตรงนี้จะได้ไปอยู่ในอาคาร ขณะนี้ผมได้ไปขอ    
หลวงพ่อพัฒน์ ท่ีจะสร้างพระขึ้นมากลางเดือนนี้รูปแบบน่าจะเสร็จ ใบโบรชัวร์ จะออกกลางเดือน 
สิงหาคม ท้ังหมด จะมีพระทองคําจํานวน 98 องค์ องค์ละ 70,000 บาท และกล่องท่ีจะขาย หากเรา
จําหน่ายได้เราจะได้ประมาณ 15 ล้านบาท แต่เราลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท ขณะนี้กําลังหา       
เงินลงทุน จ่ายบ้างแล้วบางส่วนทางกรรมการสถานศึกษาก็ต้องช่วยกัน และโรงเรียนอื่นๆ คงจะต้อง
ช่วยกัน ใครศรัทธาหลวงพ่อพัฒน์ ท้าวเวสสุวรรณ คาดว่าจะปลุกเสกประมาณ ตุลาคม – ธันวาคม 
ภายในปีนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยและจําหน่าย จะเชิญหลวงพ่อพัฒน์มาในพื้นท่ี ท่ีเราจะก่อสร้าง ขณะนี้
กําลังติดต่อ เราไม่สามารถจะนําเงินเทศบาลไปทําได้ เราจึงต้องหาเงินนอก ส่วนท่ีเหลือประมาณ        
5 ล้านบาท นําไปดําเนินการก่อสร้าง พื้นท่ี 1.3 ไร่ ได้ดําเนินการออกแบบวางแปลน เรียบร้อยแล้ว     
ในอนาคต ท.3 สามารถท่ีจะมี ม.4 – ม.6 ได้เลย    

นางสุภาพร แตงนารา กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอสอบถามท่านรองนายก เห็นว่าโรงเรียน ท.6 มีทหารต่างชาติมาแวะเยี่ยมชม จํานวนมาก  

อยากทราบว่ามาทําอะไรท่ี โรงเรียน ท.6 และสถานการณ์โควิด ทุกโรงเรียนท่านได้จัดการบริหาร
อย่างไร มีเด็กท่ีติดโควิดจํานวนมากน้อยแค่ไหนแต่ละโรงเรียน 

นายจตุรวิทย์  นิโรจน์ธนรัฐ กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี  เมื่อวานนี้ทางทหารออสเตรเลีย ร่วมกับทหารไทย เป็นโครงการท่ีรัฐบาลไทยกับออสเตรเลีย

ร่วมกัน ทางออสเตรเลียจะส่งทหารมาประมาณ 150 นาย มาฝึกท่ีประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี 
หลังจากครบ 3 ปี รัฐบาลไทยจะส่งทหารไปฝึกท่ีออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา 3 ปี ตลอดระยะเวลา     
จะใช้เวียนเปล่ียนจังหวัดไปเรื่อยๆ ในเดือน สิงหาคม จะมาอยู่ท่ีค่ายทหารจังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะนี้
จะเป็นกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประเทศไทย กิจกรรมชุมชนซึ่งทางโรงเรียน ท.6          
มีสัมพันธ์อันดีกับทางทหารอยู่แล้วเขาจึงเลือกท่ีจะมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน ท.6 กิจกรรมจะเป็น
แบบการแจกของรางวัล มีอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การศึกษาหนังสือปากกา เป็นต้น และเข้าไปร่วมกิจกรรม 

 
                /ในช้ันเรียน… 



๑๗ 
 

  ในช้ันเรียน เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา U12 ไปแข่งและได้แชมม์กลับมา ได้รับรางวัลอันดับ 1 จึงจัดกิจกรรม
เตะฟุตบอล และทางโรงเรียน ท.6 ได้ไปเชิญให้มาสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน  เพื่อให้เด็กๆ ได้รับ
ประสบการณ์จากชาวต่างชาติ สําหรับสถานการณ์โควิด โรงเรียนต่างๆ หลีกเล่ียงไม่ได้แต่การดําเนิน
กิจกรรมมาตรการต่างๆ ยังคงมีอยู่มีการทําความสะอาดฆ่าเช้ืออยู่ตลอดเวลา และมีการสุ่มตรวจ ATK 

  เป็นประจํา 10% แต่จะมีการประเมินดูจะมีการส่ังพักหยุดเรียนตามท่ีกําหนดไว้  แล้วแต่โรงเรียนและ
สถานการณ์ โรงเรียนจะเปิดเต็มอัตราเพื่อไม่ให้นักเรียนได้รับผลกระทบทางวิชาการ มีการเฝ้าระวังอยู่
เหมือนเดิม 

นายธนู  ชีวินโชติมา กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ท่ีมีการร้องเรียนเรื่องขยะ อยากทราบว่าสรุปจบอย่างไร ครับ  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   เรื่องขยะท่ีมีการร้องเรียนปัญหาว่าเขาร้องเรียนเพื่ออะไร เราจึงรีบนําทีวีทุกช่องเข้าไปแก้ข่าว

ต่างๆ เรื่องของน้ําเสียไม่มีอยู่แล้ว เพราะน้ําอยู่ในคูของเราอยู่แล้วและสูบไปบําบัดไม่มีทางท่ีจะไหลลงสู่
แม่น้ําเจ้าพระยา  ในข่าวท่ีเขียนร้องเรียนบอกว่าไหลลงแม่น้ําเจ้าพระยาเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ ส่วนเรื่อง
กล่ินเรานํารถดับเพลิงไปรดทุกวันนําสารอีเอ็มใส่ ขณะนี้ดีขึ้นและเร่งเรื่องการฝังกลบปัญหาคือทางล่ืน  
ไม่สามารถท่ีจะนํารถขึ้นไปเทด้านบนท่ีฝังกลบได้ต้องนํารถตักของเราตักเพราะรถขยะขึ้นไม่ได้        
เรื่องโครงการ RDF ประชุมล่าสุดทางบริษัทแจ้งว่า วันท่ี 15 เริ่มตอกเข็ม ประชุมเรื่องอาคารต่างๆ และ
ได้ดําเนินการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์แล้ว คาดว่าเครื่องจักรจะมาประมาณเดือน มี.ค. - เม.ย. ภายใน    
15 ส.ค. 2566 RDF จะเสร็จเรียบร้อยท้ังหมด ในส่วนนี้คิดว่าเป็นระบบท่ีดีท่ีสุดเพราะว่าคัดแยกก่อน
แล้วนําไปเผา เตาเผาจะไม่กระทบกระเทือน ถ้าใช้ระบบเผาตรงปัญหาจะเกิดขึ้นคือมลพิษจะเกิดขึ้น
เยอะมาก และประชาชนในเขต อบต. ไม่ยอมรับให้นําขยะมาเผาตรง แต่ถ้าเราใช้ระบบ RDF คัดแยกให้
เป็นช้ินเล็กๆ การใช้อุณหภูมิการเผาและมลพิษจะไม่เกิดขึ้น เป็นระบบท่ีดีท่ีสุดท่ีทางประเทศเยอรมัน 
ประเทศฟินแลนด์ ใช้อยู่ เราจะได้จากการขาย RDF จํานวน 5% ค่าเช่าและอื่นๆ จะได้รับประมาณ 25 
ล้านบาท ต่อปี ซึ่งขณะนี้เรื่องร้องเรียนเงียบไปแล้ว ไม่ใช่ชาวบ้านร้องเรียน แต่เป็น    บุคคลอื่นร้องเรียน 
เนื่องจากชาวบ้านเข้าใจเรา เรื่องกล่ินต่างๆ เราเข้าไปจัดการท้ังหมด ขณะนี้เราส่งเอกสารให้จังหวัดไป
แล้วว่าจะขอเตาเผาเพิ่ม กําลังติดตามเรื่อง แต่ขณะนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน   

นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ กราบเรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากเรื่อง ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ท่ีท่านนายกแนะนําให้ใช้ ขอรายงานเมื่อวานนี้ได้ทดลองใช้       

เป็นหลุม แจ้งไปประมาณ 11.00 น. ทางระบบแจ้งกลับมาว่าเรียบร้อยประมาณ 13.30 น. แจ้งว่า
เสร็จแล้วแต่ไม่มีรูปถ่ายกลับมา ผมก็แครงใจจึงไปดู ปรากฏว่างานเสร็จเรียบร้อย จึงอยากแจ้งสมาชิก  
ทุกท่านลองใช้ดูซึ่งใช้งานง่าย และเรื่องกล้องวงจรปิดปัจจุบันติดตามข่าวทราบว่า กทม. สามารถขอดู
กล้องทางออนไลน์ได้แล้ว อยากให้ทางทีมของเราได้ศึกษาดูเพื่อจะได้สะดวกขึ้น ขอแจ้งเรื่องงานดนตรี
ในสวนของเดือนนี้ท่ีกําหนดจะจัดขอเล่ือนออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์พายุ  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
นายกเทศมนตรี   เรื่อง ทราฟฟี่ ฟองดูว์ รวดเร็ว ขอให้ท่านลองใช้งาน เรื่องดูกล้องจากมือถือเรายังไม่อยากทํา

เรากลัวว่าเขาไปดูจากมือถือแล้วก๊อปปี้หน้าคนแล้วไปโพสก็จะเกิดปัญหา มาขอดูก่อนได้เมื่อมีเรื่อง    
แจ้งความแล้วมาขอดูแล้วจึงจะก๊อปป้ีได้ ขณะนี้เราได้หารือเรื่องนี้บ้างแต่อนาคตเราอาจจะดูได้บ้าง 

 
                  /บางส่วน… 



๑๘ 
 

  บางส่วน เช่นในโรงเรียนเทศบาล และศูนย์เด็กเล็ก สามารถดูได้ท้ังหมด หากมีผู้ปกครองร้องเรียนหรือ   
มีปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานสามารถย้อนดูได้ท้ังหมด แต่จะไปก็อปปี้ให้เห็นเด็กไม่สามารถทําได้เนื่องจาก
มีข้อกฎหมาย แต่ในอนาคตจะหารือว่าเราจะให้ดูได้แค่ส่วนไหนอะไรต่างๆ     

นายสมศักด์ิ อรุณสุรัตน์  ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   ไม่มี 
   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม 
 บัดนี้  สภาเทศบาลได้ดําเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภา คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ส่ือมวลชน ผู้แทนชุมชน ท่ีได้เสียสละเวลา
มาร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุม 

      ............................................................................................. 

เลิกประชุมเวลา  12.10 น. 
 
        
  
 ลงช่ือ     บันทึกเทปรายงานการประชุม 

        (นายเกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์) 
              พนักงานจ้าง  
     
 
  ลงช่ือ  ส.ท. ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 

              (ยุทธศักดิ์  สงฆ์รักษา) 

   เจ้าพนักงานงานธรุการปฏิบัติงาน  

 
 

 ลงช่ือ        ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 

         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

 

 

/ลงช่ือ… 

 

 



๑๙ 
 

        
 ลงช่ือ         ตรวจรายงานการประชุม 

          (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

 
    

 ลงช่ือ      ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางทัศนียา  เด่ียวไพบูลย์) 

          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   

 
 
 ลงช่ือ          เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 

          ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 

    

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

              /ได้ตรวจสอบ... 



๒๐ 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้ ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันท่ี   11   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2565 
 

       

ลงช่ือ        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ) 

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
      ลงช่ือ                กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายมงคล   สุนทรเลขา) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
 
 
      ลงช่ือ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายธนู  ชีวินโชติมา) 

                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 

ลงช่ือ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจตริณ  อ่อนสอาด) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

ลงช่ือ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทศมาส  หวังสุข) 

                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 
 

  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
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      ลงช่ือ       

               (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 

                  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 


